

Source :

แนวหน้า

Date : 5 ส.ย. 2561

Page :

6

No :

61181949



■ บมจ.ไทยออยล์ วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสัปดาห์นี้ (4-8 มิถุนายน) โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องจับตาความคืบหน้าระหว่างกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกว่าจะมีมาตรการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับอุปทานที่หายไปจากอิหร่านและเวเนซุเอลาหรือไม่ จากการประชุมล่าสุดระหว่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซียคาดว่าจะมีการทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตจะมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวใน

การประชุมโอเปกในวันที่ 22 มิ.ย. 2561... นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังสหรัฐ ได้เพิ่มการขุดเจาะในช่องที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่สูงเหนือระดับต้นทุนการผลิต โดยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐ จะปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน เร็วกว่าที่คิดไว้ในช่วงก่อนสิ้นปีเป็นไตรมาส 4 ของปีนี้...คาดการณ์น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 63-68 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล...ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 74-79 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล... ■ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน....กล่าว "ขอประทานโทษ" กรณีไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง ซึ่งนักวิชาการเรียก Black out เมื่อ

วันที่ 1 มิ.ย. 2561....พร้อมระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุเหนือการควบคุม เป็นเรื่องคาดไม่ถึง แต่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์นำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก...โดยแนวทางอาจจะดูถึงเรื่องการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าอย่างไรให้มั่นคงนอกเหนือจากมีโรงไฟฟ้าที่เพียงพอ การปรับปรุงสำรองไฟฟ้า โดยตัวเลขร้อยละ 15 อาจจะไม่ใช่ว่าตัวเลขที่เหมาะสม อาจจะเป็นรายภาค ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นส่วนในการพิจารณาปรับแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาว (พีดีดี) ที่กระทรวงกำลังดำเนินการทำให้สามารถเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่ระบบ... ■ กรมธุรกิจพลังงาน...ระบุว่า จากการได้หารือกับผู้ประกอบการทั้งภาคโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันสำเร็จรูป....เรื่องการ

ปรับเปลี่ยนการสำรองน้ำมันให้เหมาะสม... โดยหากปรับลดจริงตามนโยบายก็คาดว่าจะทำให้ต้นทุนราคาน้ำมันลดลงและส่งผลมาถึงราคาขายปลีก ...แต่จะเป็นอัตราเท่าใดนั้น ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นผู้คำนวณต่อไป...และที่สำคัญต้องรอฟังนโยบายจากนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงานว่าจะให้ปรับลดสำรองน้ำมันอย่างไร...ปัจจุบันนี้สำรองน้ำมันรวมทั้งโรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันสำเร็จรูป รวม 7% หรือ 25 วัน แบ่งเป็นสำรองน้ำมันดิบของโรงกลั่น 6% หรือ 22 วัน และผู้ค้าน้ำมันสำเร็จรูป 1% หรือ 3 วัน....เบื้องต้นทางโรงกลั่นฯ เห็นด้วยหากจะลดสำรองในส่วนของผู้ค้าน้ำมันดิบจาก 6% เหลือ 3% หรือ 11 วัน... ■

กระเบื้องเพชร